

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .54./2024/TB-TEG

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: - Quý Đối tác và Khách hàng;
- Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“Công ty”) xin gửi tới các Quý đối tác, Khách hàng và Quý Cổ đông lời chào trân trọng và xin thông báo việc sau:

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có những bước phát triển đáng kể, giá trị doanh nghiệp không ngừng gia tăng, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã xin ý kiến và được các cổ đông của Công ty nhất trí về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty, trên cơ sở đó, ngày 19/04/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có thông báo chấp thuận về sự thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

Nội dung	Thông tin cũ	Thông tin sửa đổi
Địa chỉ trụ sở chính	Số 14 – 16, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Như vậy, kể từ ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành chính thức sử dụng địa chỉ trụ sở chính mới tại Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi xin thông báo để Quý Đối tác, Khách hàng và Quý Cổ đông biết để khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho Công ty thì sử dụng thông tin địa chỉ trụ sở mới. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết trước đây.

Nhân đây, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành xin gửi tới các Quý đối tác và Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công; chân thành cảm ơn các Quý vị đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua và hy vọng



sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa của các Quý vị trong thời gian tới trên tinh thần ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

